
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอย
พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการประชุม
คร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 30 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 21 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุม 51 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้175,759,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9114 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 อน่ึง ระหว่างดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ย
ตนเองจาํนวน 34 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 22 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมทั้งหมดจาํนวน 56 
ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้176,447,070 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.1536 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด   
 ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการของบริษทัซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 10 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน คิด
เป็นร้อยละ 100 ดงัน้ี 
  1. นายวิเชียร   พงศธร   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายภิรมย ์  แจ่มใส  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสุรพนัธ์   ปูรณคุปต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  4. นางศุภศรี   สุธนฐาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายสุรพล   สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายสุรเดช   บุณยวฒัน กรรมการ 
  7. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ  
  8. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์  กรรมการ  
  9. นางสาววรรณา   คลศรีชยั กรรมการ 
  10. นายหะริน   อุปรา กรรมการ และ 
       กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 
 ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
งานหรือหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 นอกจากน้ี ยงัมีนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั นางสาวปิยดา สุขสมยั 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีดูแลงานดา้นบญัชีและการเงิน และนายธีระพล จุฑาพรพงศ ์ ผูอ้าํนวยการ งานบรรษทัภิบาล กฎหมายและ
งานทะเบียน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผดิชอบงานงานดา้นกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 1. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้ท่ี
ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บตอนลงทะเบียน ใหผู้ถื้อหุน้
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ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือนาํไปนบัคะแนนเสียง ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนบัคะแนนเสียงใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง  
  อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมนั้น ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีสาํคญั 
 2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทนโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ให้ถือ
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยได้
เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ือง
หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม บริษทัไดจ้ดัรถตูส้ําหรับไปส่งผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะเดินทางกลบัโดยรถไฟฟ้าท่ีสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีจะใชบ้ริการ
ดงักล่าว 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 175,764,470 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดข้อให ้นายหะริน อุปรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั 
(DCS) บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั รายงานสรุปเหตุการณ์สาํคญัในปี 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 ธุรกิจของ DCS ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสัดส่วนรายไดใ้นปี 2561 มาจาก
รายไดป้ระเภท On Premise ร้อยละ 62 รายไดป้ระเภท Recurring ร้อยละ 31 และรายไดป้ระเภท Non Recurring ร้อยละ 7 
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 ผลการดาํเนินงานรวมบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 2,663.73 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิ 157.84 ลา้นบาท สําหรับ
บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั มีรายไดร้วม 2,642.21 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 162.31 ลา้นบาท  
 สาํหรับการพฒันาความยัง่ยนืนั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ความสาํเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ พนกังาน และ
คู่คา้ จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยความร่วมมือกนัของทุกคน ดงันั้น ในทุกกิจกรรมจึงเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมให้เกิดการขบัเคล่ือนอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ดา้นธุรกิจ 
 การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนั 
 ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
 ความน่าเช่ือถือ 
 การเปิดเผยขอ้มูลและการส่ือสาร 
 ความปลอดภยัและความสะดวกสบายของอาคารสาํนกังาน 
 นวตักรรมทางธุรกิจ 
ดา้นพนกังาน 
 การจา้งงานดว้ยความเป็นธรรม 
 การปลูกจิตสาํนึกและการพฒันาพนกังาน 
 การปลูกจิตสาํนึกในการลงมือทาํในหมู่พนกังาน 
ดา้นสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 
 สนบัสนุนการศึกษา 
 การส่งเสริมการสร้างรายไดข้องผูพิ้การ 
 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 
  ผูถื้อหุ้น: สอบถามถึงรายได้ประเภท Recurring ท่ีมีร้อยละ 31 ว่า ทาง DCS มีกลยุทธ์ท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนอย่างไร 
เป้าหมายคือร้อยละเท่าไร และจะมีวธีิรักษาลูกคา้อยา่งไร 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: กลยุทธ์ของ DCS คือ การเพ่ิมบริการให้มากข้ึน 
อาทิ การเปิด Data Center ใน Phase 4 การเพ่ิมบริการระยะยาวให้มากข้ึน เป็นตน้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO27001 ซ่ึง
ผลลพัธ์ของบริการดา้น IT จะมีมาตรฐานและความแม่นยาํสูงมาก ทั้งน้ี เป้าหมายท่ีตั้งไวข้องรายไดป้ระเภท Recurring คือร้อย
ละ 50 ของรายไดท้ั้งหมด 
  ประธานฯ: ทาง DCS นั้นค่อยๆ สะสมลูกคา้ดว้ยการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน โดยรายไดใ้นทุกๆ ปีกเ็ติบโตข้ึนอยา่ง
มัน่คง ยกเวน้ในปี 2560 ซ่ึงรายไดมี้การเติบโตแบบกา้วกระโดด  
  ผูถื้อหุน้: ทาง DCS จะมีบริการท่ีโดดเด่นในภาคใด และควรมีมาตรฐานท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ัดการ DCS: ลูกค้าของ DCS ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนท่ี
ประกอบธุรกิจดา้น Financial Service อาทิ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมทาํธุรกิจกนันั้น ลูกคา้ของ DCS จะ
ตรวจสอบก่อนวา่ DCS ไดรั้บมาตรฐานอะไรบา้ง ไดรั้บการรับรองจาก CAC หรือไม่ เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัหรือไม่ โดยทาง 
DCS จะตอ้งสร้างมาตรฐานเหล่าน้ีข้ึนมาใหพ้ร้อมสาํหรับการทาํธุรกิจดงักล่าว 
 จากนั้นไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงวา่ท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั ประจาํปี 2561 แลว้ 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 176,447,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2561 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี
เงินได ้และสํารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษทัตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดย ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 
190.53 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 199.89 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกหุน้ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปัน
ผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 หุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 42,583,341.30 บาท จะรวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2561 หุน้ละ 0.65 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 184,527,812.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.01 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 9 
พฤษภาคม 2562 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 176,447,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 
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วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 กาํหนดวา่ คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั   ผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือจาํนวนท่ี
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทัให้ใชว้ิธีจบั
ฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูก
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 10 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
2. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 
3. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 

 ปัจจุบัน คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้ทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา เห็นวา่ สมควรเสนอท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม
ลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี  

1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 174,428,210 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 18,500 - 
บตัรเสีย 0 - 

 

2. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 175,428,570 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 18,500 - 
บตัรเสีย 0 - 
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 3. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 
  

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 174,782,570 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 84,500 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัคณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอค่าตอบแทน
กรรมการประจาํปี 2562 เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 2561 2562 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการบริษทั (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

บาํเหน็จ  
- ประธานกรรมการบริษทั (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
 
 เบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สาํหรับกรรมการท่ีมี
ฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านขอสละสิทธิท่ีจะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ  
 ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น ทางคณะกรรมการไดพิ้จารณาเปรียบเทียบโดยอา้งอิงกบั
ผลสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ( IOD) ประจาํปี 2561 และของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประจาํปี 2559 ทั้งจากบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วง
เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 6,891,640 คะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 169,555,430 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562        
  ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ี
ประชุมสามญั  ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทาํงาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชี โดย
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา
แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562 ซ่ึงทั้ง 3 
ท่าน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากบัปีท่ี
ผา่นมาโดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ 
  ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

มติ จาํนวนเสียง (หุน้) 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 176,447,070 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 - 

 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืน  ๆ
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามท่ีจะใหบ้ริษทั หรือคณะกรรมการช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนังสือเชิญประชุม 22 
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มีนาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถาม จากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นดงัน้ี    
  ผูถื้อหุน้:  ขอทราบวสิัยทศัน์ของกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงทั้ง 3 ท่าน 
  คุณดวงทิพย  ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัท: เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เร่ืองการ
บริหารงาน มีความสามารถในการดูแลธุรกิจ ความทา้ทายของธุรกิจน้ี คือ การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นแบบกา้ว
กระโดด ทั้งดา้นสินคา้และบริการ 
  คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการบริษัท: เป็นกรรมการท่ีรับผิดชอบด้านการเงินและการลงทุน มาดูแลและ
ช่วยเหลือ DCS ดา้นการระดมทุน 
  คุณวรรณา คลศรีชยั กรรมการบริษทั: เป็นกรรมการท่ีดูแล DCS มาตั้งแต่ยงัเป็นธุรกิจเล็กๆ จึงมีความมัน่ใจใน
การเติบโตของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื ทั้งในดา้นพนกังาน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
  ประธานท่ีประชุมฯ: ท่ีมาของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น และช่วยกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัได  ้สําหรับคณะกรรมการบริษัทนั้ น คุณดวงทิพย  ์เอ่ียม
รุ่งโรจน์ กาํกบัดูแลดา้นธรรมาภิบาล กฎหมาย คุณวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ดูและดา้นการเงินและการลงทุน คุณวรรณา คลศรีชยั ดูแล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และธุรกิจในกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านช่วยสนบัสนุนงานบริหารของคุณหะริน อุปรา ท่ีดูแล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง และดูแลนวตักรรมของธุรกิจ 
  ผูถื้อหุน้: สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจน่าหนกัใจหรือไม่ การเติบโตของปี 2562 เป็นอยา่งไร 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: ในธุรกิจของ DCS มีภาวะการแข่งขนัท่ีสูงมาก 
แต่ก็พยายามทาํให้ดีท่ีสุด ทาง DCS จะไม่แข่งขนัในกลุ่มลูกคา้ภาคราชการ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ถนัด แต่จะแข่งขนัในกลุ่ม
ลูกคา้ภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจดา้น Financial Service อาทิ ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงแน่นอน ภายใตภ้าวะการแข่งขนัท่ี
สูง ก็ยอ่มมีชนะบา้ง แพบ้า้ง โดยลูกคา้ดา้น Financial Service ก็มกัจะเป็นลูกคา้รายเดิมๆ ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง สําหรับคู่แข่งท่ี
เป็น Global Player จากต่างประเทศกมี็บา้ง ปกติการเจริญเติบโตในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะมีแนวโนม้ท่ีดี โดยจะพยายาม
ยดึฐานลูกคา้เดิม และเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ  
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และให้
การสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 
11.16 น. 

______________________________________ 
 
      ลงช่ือ          นายวเิชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวเิชียร  พงศธร) 


